

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลแด่  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ ๑๐  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  
ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี ผู้บริหาร  
คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



“...ผู้มีหน้าที่สืบทอด ความสำเร็จที่สั่งสมมา งานที่ทำเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพ่งข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานรมปี เหมือนพองอากาศชนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได้...”  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบรมชนกนาถอภิลักษณ์สุทนต์ ส.๙ พระราชทานแก่กษัตริย์และกษัตริย์เจ็ดองค์  
ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

# จับทรงกระจำงฟ้า

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th)

# มจรช. น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ ร.๙ จัดพิธีเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์

**แพทย์จีนฯ ฝังเข็มฟรี !!!**

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรม “สุขภาพดีปีที่ ๗๖” เปิดให้บริการฝังเข็มฟรี! ในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๗๖ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๐ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๙ อาคารนวัตกรรม รับจำนวนจำกัด วันละ ๔๐ คน ทำการรักษาโดยนักศึกษาแพทย์จีน ชั้นปีที่ ๕ ภายใต้การควบคุมของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

**ท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก โทร.๐-๒๙๔๒-๖๔๐๐ ต่อ ๕๐๕๕-๖**

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีเทศน์มหาชาติมหากุศล (พระเวสสันดรชาดก) เพื่อ น้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานประเพณีไทย บำรุงพระพุทธศาสนา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคมศกนี้ อาจารย์กุลชไม สืบพัก ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่ การเทศน์มหาชาติเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี งานเทศน์มหาชาตินี้ นิยมทำกันหลังออกพรรษาพันทนากฐินไปแล้ว

“การเทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกัน ๑๓ กัณฑ์ เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวในชาติสุดท้าย ของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ที่ทรงบำเพ็ญทานบารมี สละซึ่งความสุขความสบาย เพื่อมาประกอบความดี สะสมบุญ จึงมีความเชื่อกันว่าผู้ได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศลจะได้ อานิสงส์บุญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้รับฟังคติธรรม คำสั่งสอนที่ช่วยกล่อมเกล่าจิตใจให้มีสติระลึกถึงแต่คุณงามความดี การเสียสละ ความกตัญญู โดยเฉพาะในกัณฑ์มัทรี ยังได้ซาบซึ้งถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกอีกด้วย” อาจารย์กุลชไม กล่าว

ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่า พิธีเทศน์มหาชาติมหากุศล (พระเวสสันดรชาดก) ครั้งนี้ โดยพระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง และพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยาวรวิหาร

“กิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ปลูกฝังให้นักศึกษามุ่งมั่นทำความดีตลอดจนประชาชน มีจิตสำนึกและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป” ผู้อำนวยการฯ กล่าว



## BOOK in my mind

ในเล่มนี้ได้เผยเคล็ดลับทั้งหมดไว้ ทำให้เราพบว่าการทำอะไรแบบที่คนอื่นไม่ทำนั้น ชีวิตมัน “มันส์” และ “มีค่า” กว่ากันเยอะเลย.

สัปดาห์นี้ น้องจูน หรือนางสาวเจตปรียา เจริญสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะมาแนะนำหนังสือเล่มโปรดของเธอกันค่ะ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “เด็กนอกคอก” และ “โลกต้องเห็น” เขียนโดย พลอย เช่

“เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งชื่อ “เช่” เด็กสาว หน้าใส ใส่แว่นเนิร์ด ๆ สะดุดตา และดูฉลาด เคยเป็นทั้งเชียร์ลีดเดอร์ เอ็นฯ ดิจจุฬา แต่โดนเรียกไปใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศส ทำงานด้านศิลปะ ท้ายสุดเรียนจบเกียรตินิยมจากกรุงปารีส

ปัจจุบันมีสตูดิโอออกแบบเป็นของตัวเอง และออกสื่อสμάเสมอ นี่คือฝันของคนรุ่นใหม่

ชัด ๆ!!! เช่ นิยามตัวเองว่าเป็น “เด็กนอกคอก” คือเคยอยู่ในคอก แต่ตอนนี้หลุดออกมาแล้ว เรื่องราวที่ไปที่มาของเธอไม่ได้สวยหมดจดดงาม ไปด้วยกลีบกุหลาบ อย่างที่หลาย ๆ คนอาจจะคิด

จุดเริ่มต้นของเช่ เป็นเพียงลูกแม่ค้าในตลาดนัดจตุจักร และไม่อยากจะไปได้ไกลนัก แต่ “ใจ” ได้นำตัวข้ามทะเล ข้ามโลก ผืนใหญ่ และกล้าทำตามฝัน ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้อนาคตข้างหน้า ด้วยซ้ำว่าจะต้องเจออะไร นี่แหละเป็นสิ่งที่ เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้! จากจตุจักรทำอะไรไปไกลได้ถึง “ของบีเอลิเช่?” น้องจูนเล่าถึงเนื้อหาหนังสือที่ชอบ และเล่าถึงสาเหตุที่ทำไมเธอชอบหนังสือเล่มนี้ด้วยว่า

“ทำให้เราคิดว่าจะเป็น “เด็กนอกคอก” แบบเช่ได้ยังไง ในเล่มนี้ได้เผยเคล็ดลับทั้งหมดไว้ ทำให้เราพบว่าการทำอะไรแบบที่คนอื่นไม่ทำนั้นชีวิตมัน “มันส์” และ “มีค่า” กว่ากันเยอะเลย แถมยังได้สนุกไปกับการเดินทางของเช่ ได้แนวคิด มุมมองชีวิตให้ท้าทาย การดำเนินเรื่องชวนติดตามอยู่ตลอดเวลา”

“นอกจากหนังสือเด็กนอกคอก ที่เป็นหนังสือเล่มแรกของเช่ ยังมีอีกเล่มที่ติดตามงานเขียนของเธอคือ “โลกต้องเห็น” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาความเป็นเลิศในตัวเอง ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอ มานำเสนอเป็นเทคนิคให้อ่านง่าย เริ่มจากค้นหาตัวเอง



ไปจนถึงการเริ่มต้นสร้างผลงานให้ปรากฏขึ้นจริง” ทำให้เราสามารถมาใช้กับตัวเองและชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวค่ะ” น้องจูน เล่าถึงหนังสืออีกเล่มของเช่ที่เธอก็ชื่นชอบไม่แพ้กัน

“แน่นอนการอ่านล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองทั้งสิ้น เพราะหนังสือช่วยพัฒนาสมอง และสติปัญญา ทำให้เรามีความรอบรู้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

การอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมาธิ และจดจ่อกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ อาจจะช่วยให้เพื่อน ๆ ฝึกมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ได้ด้วยนะคะ มาอ่านหนังสือกันเยอะ ๆ ค่ะ.” น้องจูน ทั้งท้ายถึงการอ่านได้อย่างน่าสนใจ



## เทอม ๒ พร้อมลุย!

ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการศึกษาที่ไม่มีชั้นเรียน จึงไม่มีตารางเวลาเรียนที่กำหนดมาจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่มีผู้ที่คอยควบคุมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเอง จนสำเร็จการศึกษา เรามาลองถามนักศึกษาจันทร์เกษมมีการวางแผนกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

**นางสาวปริดาภรณ์ เพชรวิทย์ (ควีน)**

**นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ**

การเรียนในภาคเรียนใหม่นี้ตั้งใจจะลงเรียนวิชาศึกษาทั่วไป หรือ GE ให้หมดตามแผนการเรียนที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้เรียนจบตามเวลาที่กำหนด สำหรับเทอมที่ผ่านมาเรียนมายังมีปัญหาในเรื่องการทำงานไม่ตีพอส่งงานล่าช้า มาเรียนสาย ในภาคเรียนนี้ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ ตั้งใจมากขึ้น เพราะอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจเรียนจบตามกำหนด ๔ ปีที่วางไว้ค่ะ

**นายพงศ์กร เรือนเพชร (ม่อน)**

**นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์**

ผมศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ เป็นช่วงปรับตัวเพราะยังติดนิสัยจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา ในเทอมนี้จะตั้งใจ เมื่อเลิกเรียนจะรีบกลับบ้าน เพื่อทำการบ้าน และทบทวนบทเรียน และคิดว่าต้องมีคามกระตือรือร้นให้มากกว่านี้ หวังไว้ว่าเกรดเฉลี่ยจะออกมาดีกว่าเทอมที่ผ่านมาครับ





## สารจากผู้บริหาร

### สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๐๑๗ ขอให้บุคลากรทุกท่านมีความสุข สมปรารถนาในสิ่ง  
ที่มุ่งหวังทุกประการ เริ่มทำงานในปีใหม่นี้ด้วยความสดชื่นและมีพลังช่วยกันยกระดับ  
คุณภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้และนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐ การ  
ทำงานอาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
มากขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน  
วางแผนการประกันคุณภาพ รวมทั้งการให้ความรู้ การทำแผนปรับปรุงคุณภาพมา  
อย่างต่อเนื่อง และแต่ละหลักสูตร คณะ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท และหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ได้กำหนดเป้าหมายเกณฑ์ระดับคุณภาพที่จะเกิดขึ้น ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้  
กระผมคาดหวังว่า ทุกฝ่ายจะสามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งควรมีการ  
ประเมินผลการดำเนินงานของตนเองเป็นระยะทุกเดือนหรือทุกสามเดือน และทำการ  
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้บรรลุเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งกระผมและสำนักงานประกัน  
คุณภาพจะเข้าไปติดตามและให้คำแนะนำแต่ละหน่วยงานเป็นระยะ ประมาณเดือน  
มีนาคม เป็นต้นไป



**ผศ. ดร.เจลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์**  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกระดับ จะ  
ดีขึ้นอย่างแน่นอน ในระดับหลักสูตรต้องผ่านทุกหลักสูตร และส่วนใหญ่มีคะแนนไม่ต่ำ  
กว่า ๓.๐๐ คณะต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่กระผมตั้งใจ  
คือ จะค้นหาหลักสูตรที่มีศักยภาพที่จะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ  
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลักสูตรนำร่องที่รับการขึ้นทะเบียน ที่เรียกว่า TQR (Thailand Quality Register) เกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน  
TQR ก็คือ หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและเผยแพร่โดย สกอ. โดยเป็นหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพจากกรรมการที่  
ขึ้นทะเบียนของ สกอ. อย่างน้อย ๒ คน ใน ๓ คน และได้คะแนนรวมมากกว่า ๓.๐๑ ในระยะเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน แต่ถ้าหลักสูตรใดมี มคอ. ๑  
ประกาศใช้แล้ว ถ้าได้คะแนนรวมมากกว่า ๓.๐๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ก็สามารถขึ้นทะเบียน TQR ได้เลย

ด้านหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่ดูแลตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนัก  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานตรวจสอบภายใน  
และสำนักงานอธิการบดี ผมคาดหวังว่า คงจะได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยนำผลการประเมินคุณภาพและ  
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งทุกหน่วยงานที่กล่าวถึง ได้ดำเนินการกันอย่าง  
เข้มแข็ง ตลอดเวลาที่ผมติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ผมสังเกตเห็นพัฒนาการในทางบวกของทุกหน่วยงานเกี่ยวกับทัศนคติ  
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและระบบการทำงานมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด

ผมหวังว่า การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกท่าน จะเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อทิศทางการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยพลังกำลัง แรงแยกและแรงใจของทุกท่าน.





## ก้าวข้าม ช่วงเวลาวิเศษ

ข้อมูลจาก : <http://www.kroobannok.com/>

ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ระบบเอนทรานซ์แบบแพ้คัดออกซึ่งใช้มายาวนานกว่า ๔๐ ปี เข้าสู่ระบบแอดมิชชันที่ผสมผสานระหว่างคะแนนสอบกลาง (โอเน็ต) กับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีแพ็กซ์) รวมถึงระบบรับตรงที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดสอบเอง

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ-วิธีการคัดเลือกบุคคล ไม่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ

มากไปกว่านั้น ดูเหมือนว่าความสุขของเด็กนักเรียนจะค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงตามลำดับ

ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้การนำของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มีแนวคิด “ปลดแอก” ความเครียดให้นักเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กมัธยมปลายที่ต้อง “วิ่งรอก” สอบตรงกับมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี ด้วยการจัดระเบียบระบบรับตรงใหม่

รูปธรรมของแนวคิดดังกล่าวถูกส่งผ่านมติที่ประชุมร่วมระหว่างศธ.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.ที่ผ่านมา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามระบบใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๐ ส่วนการรับสมัครจะใช้ระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ๒ ครั้ง เบื้องต้นจะให้นักเรียนเลือกได้ ๔ สาขาวิชาทั้งสองครั้ง หลังจากเคลียร์ริงเฮาส์ทั้งสองครั้งแล้ว หากมหาวิทยาลัยยังมีที่ว่างก็สามารถเปิดรับสมัครเองได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ที่กำหนด



# “การศึกษาชำระดู” เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบ แค่แก้ปัญหาลายเหตุ

ซึ่งเห็นตรงกันว่า ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะเปิดรับตรงร่วมกัน เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ

กล่าวคือจะใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน ได้แก่ แบบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) แบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) และวิชาสามัญ ๙ วิชา เมื่อนักเรียนทราบคะแนนแล้วนำไปยื่นสมัครกับคณะที่ต้องการ คะแนนนั้นก็จะถูกส่งเข้าไปยังส่วนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็น “เคลียร์ริงเฮาส์” จัดลำดับคะแนนตามจำนวนที่นั่ง

“การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามระบบใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๐ ส่วนการรับสมัครจะใช้ระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ๒ ครั้ง เบื้องต้นจะให้นักเรียนเลือกได้ ๔ สาขาวิชาทั้งสองครั้ง หลังจากเคลียร์ริงเฮาส์ทั้งสองครั้งแล้ว

หากมหาวิทยาลัยยังมีที่ว่างก็สามารถเปิดรับสมัครเองได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ที่กำหนด” พล.อ.ดาว์พงษ์ อธิบาย

แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะเต็มไปด้วยเจตนาดี แต่ก็ยังถูกตั้งคำถามถึงผลของนโยบายว่าเป็น



เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตรีหง่านกิจ กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมกัญญา แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กัทราพร นิกรดิษฐ์ชาติ, พุดฉวี มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, สุนพลา เฉลียวจิตวิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง [jankajangfa@gmail.com](mailto:jankajangfa@gmail.com)



เด็กส่วนใหญ่จะมีอาชีพใน  
อุดมคติไม่ตรงกับความเป็นจริง  
ฉะนั้นเมื่อเรามีเครื่องมือคือ  
แบบสำรวจที่ช่วยให้ค้นพบตัว  
เองได้ก่อน จะช่วยกระตุ้นให้  
เขารู้ว่าตัวเองต้องฝึกฝนทักษะ  
ด้านใดให้ตรงกับความสามารถ  
ที่แท้จริง



เพียงการแก้ปัญหาที่ “ปลายเหตุ” เท่านั้นหรือไม่

นั่นเพราะหากในภาพกว้างจะพบว่าต้นตอของปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ระบบอันซ้ำรูด ไม่สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักตัวเองหรือค้นหาทักษะ-ความถนัดเฉพาะของตัวเองได้ เด็กจึงเติบโตขึ้นอย่างไร้ทิศทาง สอดรับกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททางไกล ทรัพยากรและบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานแนะแนวอาชีพ เด็กจึงไม่มีทางเลือก

**เดิมพันเดียวที่เหลืออยู่ คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย**

ว่ากันอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิกเฉยหรือไม่รับรู้ถึงปัญหา ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ นวัตกรรม Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคเอกชนอย่างบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กค้นหาความถนัดของตัวเอง และค้นพบเส้นทางอาชีพในอนาคต

นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นพบความถนัดและทางเลือกของอาชีพได้เอง ผ่านการตอบคำถามเชิงจิตวิทยาวัดผล “พหุปัญญา” ทางเว็บแอปพลิเคชัน [<http://www.samsungslc.org/scd>] ซึ่งจะแปรผลออกมาเป็นกราฟวงกลม แสดงสัดส่วนของความถนัดในแต่ละด้าน

สำหรับทฤษฎีพหุปัญญานั้น ถูกคิดค้นและนำเสนอโดย ศ.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ด ซึ่งแบ่งปัญญาของมนุษย์ออกเป็น ๘ ด้าน มนุษย์ทุกคนมีครบในทุก ๆ ด้าน เพียงแต่จะมีบางด้านโดดเด่นแตกต่างกันออกไป

ทฤษฎีนี้ไม่ได้เสนอขึ้นมาเพื่อจัดอันดับว่าใครมีปัญญามากน้อยกว่ากัน แต่มีไว้เพื่อให้คนได้ค้นพบและใช้ปัญญาที่ตัวเองถนัดเพื่อประโยชน์แก่สังคม

นิตดา พงศ์พาชำนาญเวช คุณครูโรงเรียนสตรีวิฑูรย์อัสสวารค์ กทม. ยอมรับว่า นวัตกรรมช่วยค้นหาความถนัดของเด็กมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะกับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งอยู่ในวัยที่เริ่มค้นหาตัวเอง

“เด็กส่วนใหญ่จะมีอาชีพในอุดมคติไม่ตรงกับความเป็นจริง ฉะนั้นเมื่อเรามีเครื่องมือคือแบบสำรวจที่ช่วยให้ค้นพบตัวเองได้ก่อน จะช่วยกระตุ้นให้เขารู้ว่าตัวเองต้องฝึกฝนทักษะด้านใดให้ตรงกับความสามารถที่แท้จริง” นิตดา ระบุ

สอดคล้องกับ บุญยงค์ มีพร้อม หัวหน้างานแนะแนวชั้น ม.๖ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม. ที่ระบุว่า การใช้สื่อใหม่มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการตัดสินใจ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนดีกว่ามีเพียงแต่ครูเป็นผู้แนะนำ

จริยาภรณ์ คุ่มพันธ์ คุณครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี บอกว่า ได้นำเครื่องมือไปทดสอบกับเด็กชั้น ม.๑-๓ พบว่าเด็กตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่กำลังต้องเลือกแผนการเรียน ขณะที่ครูก็ได้รับประโยชน์จากการนำเครื่องมือไปใช้ร่วมกับกระบวนการในห้องเรียน

หลายนวัตกรรมอาจต้องนำมาใช้เพื่อหนุนเสริมระบบการศึกษาไทยให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เด็กมีทางเลือกและมีอิสระที่จะเลือกตามความถนัดและความชื่นชอบของตัวเอง.

# UBI บริการวิชาการต่อเนื่อง เสริมทักษะอาชีพธุรกิจกาแฟสด

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เอาใจคือนักธุรกิจ จัดอบรมทักษะอาชีพ “การทำธุรกิจร้านกาแฟสดและเครื่องดื่มผสมอื่น ๆ” หัวใจต้นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจ พร้อมพัฒนาการทำธุรกิจ

นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ ศิลสุทธิ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เน้นการบริการวิชาการเรื่องทักษะอาชีพด้านอาหารเป็นสำคัญ ประกอบกับธุรกิจด้านกาแฟและเครื่องดื่มทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่นั้น อยู่ในกระแสของผู้สนใจทำธุรกิจใหม่ และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น จึงจัดการอบรมหัวข้อดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคมนี้ โดยทาง UBI ได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

“ในวันแรกผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ การบริหารจัดการ การผสม สานิตลงมือปฏิบัติเชิงเครื่องดื่มผสมมีอกเทล พันช์ผลไม้ และสมูทตี้ส์ วิทยากรโดย น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศิลสุทธิ และ ดร.ศิรส ทองเชื้อ

สำหรับวันที่สอง เรียนรู้ แรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้น ปัญหา และอุปสรรคในการทำธุรกิจร้านกาแฟสดฯ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟสายพันธุ์กาแฟ การผสมเมล็ดกาแฟ การเก็บรักษา เทคนิคการบดอัดกาแฟ การคัดแยกและปัจจัยที่มีผลต่อรสชาติกาแฟ วิธีใช้งานเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการทำฟองนมลวดลายต่าง ๆ

วันที่สามนั้น เป็นการสาธิตและลงมือปฏิบัติเชิงเครื่องดื่มแบบร้อนและเย็น และศิลปะการทำฟองนมลาเต้อาร์ต การสร้างสรรค์กาแฟและเครื่องดื่มพิเศษ วิทยากรโดยคุณสุรัชย์ บุญศรีพานิชย์ บาริสต้าผู้มีประสบการณ์กว่า ๑๐ ปีทั้งในและต่างประเทศ” น.สพ. ดร.สมเกียรติ กล่าว

ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่า ภายหลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมได้รับการตอบรับดีมาก ทั้งการตอบรับทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้สมัครกว่า ๕๐ คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าตัว จึงต้องทำการคัดเลือกให้สิทธิผู้สมัครก่อนและยืนยันสิทธิในการเข้าอบรมทั้ง ๓ วัน ในอนาคตอาจจะเปิดอบรมครั้งที่ ๒ ขึ้น

“กลุ่มผู้อบรมมีความหลากหลาย ทั้งผู้ที่มี

ธุรกิจกาแฟอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจกาแฟ กลุ่มผู้ทำงานต้องการหาอาชีพหรืออาชีพเสริม ทั้งนี้ภายหลังการอบรม จะมีการติดตามผล เพื่อนำเสนอต่อสกอ.ต่อไป ว่าผู้เข้าอบรมมีการนำความรู้ที่ได้ไปใช้และประกอบธุรกิจจริง ซึ่งอยู่ในข้อกำหนดในการจัดการอบรม ซึ่งเราเชื่อว่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าอบรมครั้งนี้ จะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบธุรกิจของตนเอง หรือนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป” ผู้อำนวยการฯ กล่าว

ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะเปิดร้านกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ซึ่งในหลักสูตรใหม่ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะมีรายวิชาเทคโนโลยีชา กาแฟ และโกโก้ หากได้มีแหล่งเรียนรู้ตามข้างต้นนั้น ก็จะทำให้ให้นักศึกษาได้ฝึกฝน และปฏิบัติธุรกิจได้เสมือนจริงในทุกชั้นตอน

“ในขณะนี้ ทางคณาจารย์ และบุคลากรของเรามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชา กาแฟ และ จะเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ในครอบครัว เพื่อตอบโจทย์การเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาในสาขาให้ได้มากที่สุด” ผู้อำนวยการฯ กล่าว

## พิธีเทศน์มหาชาติ

ต่อจากหน้า ๑

ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับพิธีเทศน์มหาชาติ ที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา และกัณฑ์เทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ไว้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเป็นมาของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนา

“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นเจ้าภาพในการเทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และรวมพลังของคนในสังคม ในวันที่ ๒๗ มกราคมนี้ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.”

นอกจากพิธีเทศน์มหาชาติมหามงคลแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารนวัตกรรมการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.

## การอบรม “ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน”



ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคมที่ผ่านมา

# พิธีมอบโล่เกียรติยศ แต่บุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริม ความเข้าใจระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙



ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคมที่ผ่านมา

## โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยนาท และร่วมบันทึก ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะเกษตรและชีวภาพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ณ ต.โพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคมที่ผ่านมา





## มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่าง ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระอารามหลวง



ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะอุปสมบท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคารสำนักคิดปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๐ ๒๙๔๒ ๕๘๐๐, ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ โทร ๓๑๒๙, ๓๑๓๓, ๓๑๓๕

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕  
ปทฝ.จันทรเกษม